



คำสั่งโรงเรียนบ้านปงสนุก

ที่ ๙๐/๒๕๖๕

เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ควบคุมนิเทศการคัดกรองผู้เรียน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙

ภาคเรียน ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน และกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศแนะนำติดตามสถานการณ์ ข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จากกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กำหนดถึงมาตรการวิธีการป้องกันการระบาด
ของโรคดังกล่าวและมีการ คัดกรองนักเรียนในการเข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ประตูทางเข้าทั้ง ๓ ประตูของ
โรงเรียนนั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๒๗
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และมี
อำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น มี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย สำเร็จด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน อันเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา จึงแต่งตั้งมอบหมายบทบาทหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการ
ควบคุมนิเทศ กำกับติดตาม ดังนี้

เดือน	ประตู ๑ ข้าง รร.อนุบาล	ประตู ๒ ด้านหลัง	ประตู ๓ ข้างหอประชุม
พฤษภาคม ๒๕๖๕	นางปารณีย์ บุญประคอง	นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์	นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง
มิถุนายน ๒๕๖๕	นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์	นางปารณีย์ บุญประคอง นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง	นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
กรกฎาคม ๒๕๖๕	นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง	นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง	นางปารณีย์ บุญประคอง
สิงหาคม ๒๕๖๕	นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง	นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง นางปารณีย์ บุญประคอง	นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์
กันยายน ๒๕๖๕	นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์	นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง นางปารณีย์ บุญประคอง	นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
ตุลาคม ๒๕๖๕	นางปารณีย์ บุญประคอง	นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์	นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง

ดังนั้น ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ยึดแนวดำเนินการตามกิจกรรม
อย่างมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นประโยชน์สถานศึกษาเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายชำนาญ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก